

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 55 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2015

“ประวัติศาสตร์ของ
มันมินอยู่ที่นี้”

หนังสือพิมพ์มันมินฉลองครบรอบ 28 ปี เวลานี้ได้รับการตีพิมพ์ใน 32 ภาษา

หนังสือพิมพ์มันมินได้เผยแพร่พระคำเกี่ยวกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระผู้สร้าง พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และ การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปทั่วโลก ปี 2015 นี้เป็นปีครบรอบ 28 ปีของการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ฉบับแรก ฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในชื่อของ “หนังสือพิมพ์มันมินจุง-อัง” เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 1987 โดยมีการจัดพิมพ์เป็นรายเดือน ในเดือนตุลาคม 1991 เริ่มตีพิมพ์ทุกสองสัปดาห์ การตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษเริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือน มกราคม 1991 ซึ่งตามมาด้วยการตีพิมพ์ในหลากหลายภาษา

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนังสือพิมพ์มันมิน” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2009 ซึ่งเป็นปีที่ 27 ของคริสตจักร โดยเริ่มต้นกับฉบับภาษาเกาหลีฉบับที่ 400 และได้รับการตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายน 2012 เริ่มให้บริการด้านออนไลน์ (www.manminnews.com) ปัจจุบันหนังสือพิมพ์มันมินถูกแปลเป็น 31 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนตัวขอ ภาษาจีนตัวเต็ม ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาฝรั่งเศส ภาษาทมิฬ ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปตุเกส ภาษามองโกเลีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาซิฮูอาโน ภาษาอาราบิก ภาษาเอสโตเนีย ภาษาฮีบรู ภาษายูเครน ภาษาเวียดนาม ภาษาเยอรมัน ภาษาเดนมาร์ก ภาษาฟินนิช ภาษาเดนมาร์ก ภาษาสวีเดน ภาษาพม่า ภาษาเนปาล ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี และภาษาสิงคโปร์

หนังสือพิมพ์มันมินจะนำเสนอเนื้อหาที่เต็มไปด้วยพระคุณอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์และ การทำงานของมิชชันนารีเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าและความรอดของดวงวิญญาณ

17 พฤษภาคม 1987 การตีพิมพ์ครั้งแรกของ “หนังสือพิมพ์มันมินจุง-อัง” รายเดือน

“หนังสือพิมพ์มันมินจุง-อัง” ถูกพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่คำเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และพระราชกิจที่เต็มไป ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ บนหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ฉบับแรกนำเสนอข่าวคริสตจักรภายใต้หัวข้อ “การประชุม พันฟูครั้งที่สองเต็มคนไปด้วยพระคำและพระคุณ” ในรายงานระบุว่ามีคนมากกว่า 4,000 คนเข้าร่วมในการประชุม และหลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่าง ๆ ของตน ด้วยคำอธิษฐานของดร.แจร์อ็อก ที นอกจากนั้นยังมีกรรมาธิการ งานเกี่ยวกับการจัดพิมพ์หนังสือเล่มแรกของท่านเรื่อง “ลึมรสชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” ด้วยเช่นกัน



คำพยานของผู้ที่หลังไหลเข้ามาอย่างล้นหลาม

นับตั้งแต่การเปิดคริสตจักรเป็นต้นมาผู้คนจำนวนมากนับไม่ถ้วนได้รับการรักษาให้หายจากโรคต่างๆ ของตน ได้รับคำตอบ ตอบปัญหาชีวิตของเขา และมีความสุขที่แท้จริงผ่านคำเทศนาและการอธิษฐานของดร.ที คำพยานของคนเหล่านี้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญและมีคุณค่าของ “หนังสือพิมพ์มันมิน” ผู้สื่อข่าวได้ขึ้นในความเชื่อด้วยการมีประสบการณ์กับ หมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการทำงานที่เต็มไป ด้วยฤทธิ์อำนาจเพื่อเป็นคนงานที่เป็นแก่นนำสำคัญ



การเข้าร่วมในกิจกรรมคริสเตียนในเกาหลี การประชุมฟื้นฟูพิเศษ และการประกาศใหญ่ในต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์ได้รายงานถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมคริสเตียนอย่างกว้างขวางของคริสตจักรซึ่งรวมถึง “การประกาศด้วย ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ระดับโลกปี 92” และ “การประกาศงานเฉลิมฉลองการรวมชาติในช่วงการฉลองครบรอบ 50 ปีของการเป็นเอกราช” เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรายงานเกี่ยวกับข่าวการจัดประชุมฟื้นฟูพิเศษติดต่อกันสองสัปดาห์ของดร.ทีและการประกาศใหญ่ในประเทศต่างๆ ของท่าน เช่น ในประเทศอูกานดา ปากีสถาน อินเดีย สหรัฐอเมริกา และประเทศอิสราเอลและเผยแพร่ออกไปทั่วโลกด้วยเช่นกัน



กิจกรรมระดับนานาชาติของคริสตจักรและการสัมภาษณ์ผู้มาเยือนที่เป็นชาวต่างชาติ

“หนังสือพิมพ์มันมิน” ได้รายงานเหตุการณ์สำคัญทั่วโลกและพันธกิจโลกของคริสตจักร อาทิ เช่น ค่ายภาคฤดูร้อนของ มันมิน การทำพันธกิจทั่วโลก พันธกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์และหนังสือของพันธกิจสื่อสารมวลชน ผู้คนจำนวนมากที่เดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรได้แบ่งปันคำพยานของตนผ่านการให้สัมภาษณ์กับ “หนังสือพิมพ์มันมิน” ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์ยังได้รายงานถึงพันธกิจของมันมิน ซึ่งรวมถึงการสัมมนาศิษยาภิบาลและ การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไซมาเซ็ดหน้าเช่นกัน



“อย่าลัทธิพย”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อิก ลี

“อย่าลัทธิพย” (อพยพ 20:15)

ถ้าเราเรียนคนๆ หนึ่งว่าเป็นขโมย เขาจะรู้สึกไม่สบายใจ สาเหตุก็เพราะว่าเราทุกคนรู้ดีว่าการลักขโมยเป็นความบาป และเป็นอาชญากรรม แต่ในหลายกรณีผู้คนไม่ยอมรับว่าเขากำลังลักขโมย สิ่งนี้หมายความว่าเขาทำบาปโดยไม่รู้ตัวและยังก่นำมันไม่ได้ กลับใจจากการกระทำนั้นเพราะเขาไม่คิดว่าสิ่งนั้นเป็นบาป ตอนที่ขอให้เรามาดูความหมายของ “การลักทรัพย์” ในพระบัญญัติข้อที่แปดที่กล่าวว่า “อย่าลัทธิพย”

1. การลักทรัพย์ฝ่ายเนื้อหนัง คือการริบเอาสิ่งที่เป็นของคนอื่นไป

บางคนแค่ใช้สิ่งของของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เขาอาจคิดว่าไม่เป็นไรที่จะใช้ของสิ่งนั้นได้โดยไม่ขอ อนุญาตจากเจ้าของ เพราะเขาเป็นเพื่อนสนิทกันและเพราะของสิ่งนั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามากนัก ดังนั้นเขาจึงไม่มีเสียงฟ้อง ร้องแหว่งจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งนั้น บางครั้งเขาไม่คืนของสิ่งนั้นในทันทีด้วยซ้ำไป

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเท่านั้น หากยังเป็นสิ่งที่หยาบคายซึ่งไม่ได้แสดงถึงการให้เกียรติต่อบุคคลด้วยกัน แม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆและแม่เจ้าของจะเป็นเพื่อนสนิทกับเรามากก็ตาม ถ้าเราใช้สิ่งของที่เป็นของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาต สิ่งนั้นถือเป็นการลักทรัพย์ในสายพระเนตรของพระเจ้า

บางคนพูดบ่อยครั้งว่า “ผมใช้สิ่งนี้ได้ไหม” หรือ “ผมขอขมิได้ไหม” และใช้สิ่งของของคนอื่นอยู่บ่อยครั้ง บางคนถึงกับใช้เงินหมดเกลี้ยงและไม่เหลือสิ่งใดคืนให้กับเขาเลย แม่เจ้าของจะสงสาร แต่การใช้ของเขาทำให้เกิดความเสียหายและความไม่สะดวกกับเจ้าของ ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่มีจิตสำนึกดีจะมีเสียงฟ้องแหว่งจิตสำนึกเมื่อเขาเอาสิ่งของของคนอื่นไปแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย

นอกจากนั้น แม่เราไม่ได้ขโมยหรือเอาสิ่งของของคนอื่นไปจากเขาจริง แต่ถ้าเราริบเอาบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้อง สิ่งนั้น ก็ถือเป็นการลักทรัพย์เช่นกัน ยกตัวอย่างบางคนเรียกรับสินบนโดยไร้ตำแหน่งหรือ

อำนาจของเขาและบางคนคิดเงิน ลูกค้ายากเกินควรและค่ากำไรเกินควร ในกรณีเหล่านี้ ผู้คนที่มึนงงใจจะมีเสียงฟ้องแหว่งจิตสำนึกของเขา แม่เขา ไม่ได้ขโมยสิ่งของของคนอื่นมา แต่เพราะเขาได้ในสิ่งที่เขาไม่ควรได้มาอย่าง ไม่ถูกต้อง สิ่งนั้นหมายถึงการลักทรัพย์

2. การลักทรัพย์ฝ่ายวิญญาณ คือการริบเอาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าไป

การขโมยสิ่งของที่เป็นของพระเจ้าไปเชื่อโยงโดยตรงกับความรอดของบุคคล ยกตัวอย่าง ยูดาสะอิสคาริโอทซึ่งเป็นหนึ่งในสาวกสิบสองคนของพระเยซูและรับคิดชอบเงินจากการถวายได้ขโมยเงินบางส่วนไปจากถุงเงิน และในการทำงาน ของชาตนาเขาขอมขามแม่กระทิงพระเยซู เขาไม่อาจได้รับวิญญาณแห่งการกลับใจ ดังนั้นเขาจึงพบกับความตายอันน่าสังเวชด้วยการฆ่าตัวตาย

ในปัจจุบันมีผู้เชื่อบางคนที่ใช้เงินของพระเจ้า บางคนอาจดูเหมือนว่าดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างดีและเป็นคนงาน ของคริสตจักรด้วยซ้ำไป แต่เขาไม่รู้ถึงความบาปอันร้ายแรงที่เขาทำลงไปอยู่ แมคนอื่นอาจมองไม่เห็นความบาปของเขาและเขาไม่ถูกลงโทษจากการกระทำนั้น แต่พระเจ้าทรงเผ่าทุกสิ่งของเขาคงจะชดใช้เขาแห่งความยุติธรรมอย่างแน่นอน นอนซึ่งเป็นที่น่าสยดสยองมากกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่กลับใจและจบชีวิตลงด้วยการเผชิญกับความทุกข์ทรมานเจ็ดปีในฐานะโจรที่ใช้เงินของพระเจ้าไป คนที่เป็นสิ่งที่มีบั้นท้ายโหดมากทีเดียว

ต่อไป การใช้สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ในคริสตจักรไปในทางที่ผิดและการใช้เงินของคริสตจักรโดยขาดความระมัดระวังคือการ ขโมยสิ่งของที่เป็นของพระเจ้าไปเช่นกัน เราต้องไม่ใช้เงินค่าสมาชิกภาพของกลุ่มพันธกิจและกลุ่มการเงินตามความพอใจของเราโดยปราศจากความระมัดระวัง เราต้องไม่ใช้เครื่องมือในสำนักงานของคริสตจักรเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัว และเราต้องไม่ใช้สิ่งที่เราซื้อมาด้วยเงินของคริสตจักรไปอย่างสุญเปล่า นอกจากนั้นถ้าเราได้รับเงินจากคริสตจักรและ นำเงินนั้นไปใช้และมีเงินหลงเหลืออยู่แต่เราไม่ส่งคืนเงินนั้นและนำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว สิ่งนี้ก็หมายความว่าเราได้ใช้ เงินของพระเจ้าด้วยคุณพินิจของเรา สิ่งนี้คือการลักทรัพย์

เราต้องไม่ใช่โทรศัพท์และอุปกรณ์อย่างอื่นของคริสตจักรเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวเช่นกัน นอกจากนี้ พ่อแม่ควรป้องกันไม่ให้ลูกเล็กๆ ของคนพับหรือเด็กของถวายทรัพย์ สารราชสัปดาห์ หรือหนังสือพิมพ์ของคริสตจักรเพื่อความสนุกสนาน การทำสิ่งนั้นสามารถสร้างกำแพงบาปต่อพระพักตร์พระเจ้าได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเจ้าทรงเตือนเราอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการขโมยสิบผลและเงินถวาย สิบผลคือการถวายหนึ่งใน สิบส่วนของรายได้ของเราให้กับพระเจ้าด้วยการยอมรับถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้าเหนือวัตถุสิ่งของ นี่เป็นการ พิสูจน์ว่าเราเชื่อและยอมรับว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือชีวิตของเรา ดังนั้นถ้าเราไม่ถวายสิบผลในขณะที่ประกาศ ถึงความเชื่อของเราในพระเจ้า สิ่งนี้คือการปล้นพระเจ้า และจากนั้นการแสวงสาก็จะลงมาเหนือเรา (มาลา 3: 8-9) พระเจ้าจะแสวงสเราไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ถวายสิบผล แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าไม่อาจปกป้องเราจากการกล่าวโทษ ของชาตนา ดังนั้นเราจะประสบกับความยุ่งยากทางการเงิน การทดสอบ การทดลอง และโรคภัยไข้เจ็บ

สิบผลไม่ใช่เงินหนึ่งในสิบส่วนของเงินเดือนของเราเท่านั้น แต่เป็นหนึ่งในสิบส่วนของรายได้ทั้งหมดของเรา ถ้าเรามีราย ได้พิเศษหรือเงินติดกระเป๋าหรือของขวัญจากคนอื่น สิ่งนั้นคือรายได้ของเราและเราต้องถวายสิบผลสำหรับสิ่งเหล่านั้น เช่นกัน แต่บางคนไม่ถวายได้ทั้งหมดมารวมกันและเขาถวายสิบผลจากเงินเดือนพื้นฐานของเขาเท่านั้น นอกจากนั้น เขายังหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ แม้กระทั่งจากเงินเดือนและถวายสิบผลจากรายได้ที่เหลืออยู่เท่านั้น ในบางกรณีเขาคำนวณ สิบผลแต่ไม่ได้ถวาย

เป็นสิบผล เขาถวายเป็นเงินสำหรับพันธกิจหรือเงินถวายสำหรับการสงเคราะห์ตามที่เขาต้องการ

ต่อไป เราต้องไม่ขโมยเงินถวายเพื่อการขอบพระคุณ บุตรของพระเจ้ามีหลายสิ่งที่เราจะขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ ที่เราได้รับความรอดและไปสู่สวรรค์ ที่เราได้รับหน้าที่ ที่เราสามารถสำสมรวงวัฒนาไว้ และที่พระเจ้าทรงปกป้องและ ทรงอวยพรเราในทุกเรื่อง เราขอบพระคุณ เพราะว่ามีแม่ในความยากลำบากหรือการทดลองเราก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะทำให้ เราเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง เราถวายเงินเพื่อการขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์และเงินถวายพิเศษในช่วงโอกาสพิเศษ

นี่เป็นเรื่องปกติทั่วไปแม้กระทั่งในระหว่างผู้คน เมื่อบางคนให้ความช่วยเหลือกับเรา การที่เราแสดงความขอบคุณและ ตอบแทนบุญคุณด้วยการกระทำและความรู้สึกขอบคุณในจิตใจจึงถือเป็นเรื่องถูกต้องในทำนองเดียวกัน เราอาจรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้องเราทุกสัปดาห์และทรงตอบคำอธิษฐานของเราและต้องการที่จะตอบแทนพระคุณ ด้วยการถวายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บางคนถวายเงินเพื่อการขอบพระคุณอย่างเฉียดฉิวที่แม่เขาจะพูดว่าเขาเชื่อใน พระเจ้าก็ตาม

การให้กับพระเจ้าอย่างไม่เต็มใจแสดงให้เห็นว่าคนนั้นมีความโลกในเรื่องทรัพย์สินสมบัติและความปรารถนาฝ่ายโลกอยู่ในจิตใจของเขา (มัทธิว 6:24) ถ้าเขาเป็นผู้มาใหม่ สิ่งนี้อาจเป็นที่เข้าใจได้ แต่ถาเขาเป็นคริสเตียนมาเป็นเวลานานและ ยังคงมีจิตใจแบบนี้อยู่ ความเชื่อของเขาอาจถดถอย ดังนั้นถ้าคนหนึ่งเอาเงินถวายที่เขาควรมอบถวายให้กับพระเจ้ามา ไว้เป็นของตนเอง สิ่งนี้จะเชื่อมโยงกับความรอด

แน่นอน ขนาดแห่งความเชื่อของแต่ละคนจะแตกต่างกันและพระเจ้าทรงรู้จักสภาพและจิตใจภายในของแต่ละคนเป็น อย่างดี พระองค์จึงไม่ทรงทอดพระเนตรจำนวนของเงินถวาย (มาระโก 12:41-44) พระเจ้าทรงต้องการที่จะรับเอากลิ่น หอมแห่งการขอบพระคุณและความเชื่อของเรา ถ้าเราเป็นที่พอพระทัยพระองค์ก็จะได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่จากพระองค์ พระเจ้าจะทรงอนุญาตให้วิญญาณจิตของเราจำเริญขึ้น ประทานเงื่อนไขแห่งการขอบพระคุณให้กับเรามาก ขึ้น และทรงอวยพรเรา 30 เท่า 60 เท่าและ 100 เท่า

การลักทรัพย์ฝ่ายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งคือการขโมยพระคำของพระเจ้า สิ่งนี้คือการกล่าวคำพยากรณ์เท็จในพระนาม ของพระเจ้า บางคนพูดถึงอนาคตของคนอื่นเหมือนกับหมอลูกโดยพูดว่าเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า นอกจากนั้น บางคนมีความฝันส่วนตัวและพูดว่าเขาได้รับความฝันนั้นมาจากพระเจ้า หรือบางคนเห็นนิมิตด้วยความคิดของเขาเอง และเขาพูดว่าพระเจ้าทรงสำแดงนิมิตนั้นให้เขาเห็น สิ่งนี้เป็นการออกพระนามของพระเจ้าอย่างไรประโยชน์

แน่นอนเป็นสิ่งที่ดีที่จะเขาใจนำพระทัยของพระเจ้าในการดูแลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และประกาศถึงน้ำพระทัยนั้น แต่การที่จะทำเช่นนั้นได้เราต้องตรวจสอบตนเองก่อนว่าเรากำลังที่จะเป็นเครื่องมือถวายทอดพระคำของพระเจ้าอย่าง แท้จริงหรือไม่ พระเจ้าทรงเลือกผู้คนที่ไม่มี ความชั่วและความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตใจและทรงอนุญาตให้เขาประกาศ ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ผมขอวิงวอนท่านให้เผ่าระวังสิ่งที่ท่านพูดด้วยคุณพินิจและอย่าขโมยพระคำของพระเจ้าด้วย ความคิดของท่านเอง

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ นอกเหนือจากกรณีข้างบนแล้ว ถ้าคนหนึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ของตนและใช้เวลาที่เขาควร เพื่อพระเจ้าตามความต้องการของตนเองและทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ สิ่งนี้คือการลักทรัพย์ ผมขอวิงวอน ท่านให้กำจัดแนวคิดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและความโลกที่ไปและเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยจิตใจที่สัตย์ จริงและสัตย์ซื่ออยู่เสมอด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีงาม ผมอธิษฐานในระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะเป็นบุตร ของพระเจ้าที่ดีพร้อมในความจริง

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรพันธินเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคลของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด
 - คริสตจักรพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพที่เราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวารค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธินเชื่อในตรีเอกานุภาพประกาศถึงความเชื่อของคนผาน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มารวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นประธานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความเมตตาซึ่งให้พรทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใดที่”



“ผมได้รับการรักษาให้หายโรคเมื่อผมแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมิน”

มัตนายกพิลยง จอง (วัย 67 ปี)
คริสตจักรเขต 31 ประเทศเกาหลีใต้

หนังสือพิมพ์มันมินนำสุขภาพที่ดีและแรงใจในความเชื่อมาใหม่ ผมออกเยี่ยมเยียนบ้านและรานคาต่างๆ และ แจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินสัปดาห์ละ 500 ถึง 600 ฉบับ ผมรู้สึกได้รับรางวัลตอบแทน ผมมีเหตุผลในการทำสิ่งนี้

ผมเคยชมเพลงลูกสาวของผม (มัตนายิกาชองฮี ชอง) เพราะเธอไปโบสถ์ ผมชื่นชมความสนุกสนานฝ่ายโลกและคิม เหล่าอย่างมาก แต่หลังจากการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยการร้องไห้หลังน้ำตาและการโน้มน้าวของลูกสาว ผมได้ตัดสินใจ ก้าวเข้าสู่คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเดือนตุลาคม 2007 ที่นั่นผมได้เห็นการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยตา ของตนเองทุกสัปดาห์ ผมไม่อาจทำอย่างอื่นได้นอกจากจะยอมรับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ผมต้องการที่จะตอบแทนพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการเกิดผลในการกลับใจใหม่ ไม่ใช่ด้วยวิธีที่ปกปิดด้วยการกระทำ

นั่นคือสาเหตุที่ผมเริ่มแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมิน ไม่นานต่อมาการอธิษฐานก็เกิดขึ้นกับผม ผมได้รับการรักษาให้หาย จากโรคเบาหวานที่ผมทนทุกข์มาเป็นเวลา 30 ปี ข้อมือด้านซ้ายของผมมีริ้วแรงกลับมาเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมือนี้ ไม่มีแรงหลังจากอาการบาดเจ็บ ผมเริ่มใช้ข้อมือด้านซ้ายของผมได้อย่างเต็มที่ ฮาเลลูยา

ภรรยาของผมช่วยผมแจกจ่ายหนังสือพิมพ์มันมินด้วยเช่นกัน จากนั้นเธอก็มีประสบการณ์กับการรักษาของพระเจ้าเช่น กัน เธอเคยมีอาการวิตกกังวล ดังนั้นเธอก็ไม่กล้าขึ้นลิฟต์ด้วยตัวเอง แต่ตอนนี้เธอไม่มีอาการนั้นอีกแล้ว สายตาของเธอสามารถมองเห็นได้ดีอีกครั้งหนึ่งและเธอได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดบวมซึ่งสร้างปัญหาให้กับเธอมา เป็นเวลา 30 ปีด้วยเช่นกัน

ผมขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงรักษาเราและอวยพรพวกเราร่วมด้วยความรัก

ฉันทำให้หนังสือพิมพ์มันมินเป็นสมุดภาพ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับหนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาเกาหลีในสหรัฐ ฉันดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่จากเว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล (www.manmin.org) ทุกวันศุกร์หรือวัน อาทิตย์ ฉันเสริมเขียวเล็บให้กับตนเองด้วยชาวดาร์ที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้

คำเทศนาของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร. แจร์อ็อก ลีช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เช่นเดียวกับกับเรื่องราว บทความ และคำพยานอื่นๆ จากทั่วโลก เนื่องจากฉันทำงานในตอนกลางวัน ฉันจึงไม่มีเวลามากนักที่จะอ่านและศึกษาพระคำ ของพระเจ้า ฉันจึงดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์มันมินเอาไว้ในโทรศัพท์หนึ่ง โดยเฉพาะและฉันจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ เมื่อใดก็ตามที่ฉันมีเวลา

คืนหนึ่งฉันนอนฝัน ในความฝันนั้นฉันกำลังอธิษฐานอยู่ ฉันได้ยินเสียงหนึ่งพูดว่า “เป็นการดีที่จะรวบรวมหนังสือพิมพ์ มันมินเอาไว้ และศึกษานั่นถ้าคุณประพฤติตามสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือพิมพ์มันมิน” ฉันตื่นขึ้นมาและได้รับความรู้ อย่างมาก นับจากนั้นเป็นต้นมาฉันพยายามที่จะประพฤติตามคำสอนและไม่เพียงแต่เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นความรู้

“หนังสือพิมพ์มันมินคือแหล่งของความยินดีของฉันและชี้นำฉันไปหาพระเจ้า”

มัตนายิกาวูโซซุงฮี ควอน (วัย 60 ปี)
ศูนย์พันธกิจมันมิน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา



“แท็กซีของผมมีชื่อเล่นว่า ‘รถวิ่งพระกิตติคุณ’”

เจียง ฟู เซ็ง (วัย 55 ปี)
คริสตจักรมันมินไต้หวัน

ในเดือนมกราคม 2008 ผมมีอาการผิวหนังอักเสบที่ขาขวาของผม แต่ในขณะที่ผมเข้าร่วมมัสการในวันอาทิตย์ผ่าน ทางโทรทัศนิจ.ซี.เอ็น. ผมได้รับเอาคำอธิษฐานของ ดร. แจร์อ็อก ลีและได้รับการรักษาจากนั้นเป็นต้นมาในขณะที่ผมทำงานเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ผมได้เผยแพรพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์อย่างขยันหมั่นเพียร

แท็กซี่ของผมเป็นรถ “พระกิตติคุณ” ผมต้องการเป็นพยานถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ดังนั้นจึงใส่หนังสือพิมพ์มันมิน และคำพยานจำนวนมากไว้ทั้งด้านในและด้านนอกรถเพื่อทุกคนจะสามารถอ่านสิ่งเหล่านั้น เมื่อคนอเมริกันขึ้นแท็กซี่ของผม ผมจะมอบหนังสือพิมพ์มันมินฉบับภาษาอังกฤษให้เขาอ่าน ถ้าเป็นชาวเกาหลีผมจะมอบฉบับภาษาเกาหลี ถ้า เป็นคนญี่ปุ่นผมจะมอบฉบับภาษาญี่ปุ่น คนเหล่านั้นพอใจและแปลกใจมาก

หนังสือพิมพ์มันมินตีพิมพ์ในหลายภาษาซึ่งผมรู้สึกขอบพระคุณอย่างมาก ผมมีหนังสือของคร.ลี อยู่ในรถของผมเช่น กันและผมเผยแพรพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์กับผู้โดยสารของผม เมื่อปีที่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถแท็กซี่ของผม และผมบอกถึงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สำแดงผ่านคร.ลีให้เขาฟัง เขาแสดงความสนใจอย่างมาก หลัง จากนั้นเขามาที่คริสตจักรของเราและเข้าร่วมในการศึกษาพระคัมภีร์ หลังจากฟังบทเรียนจากหนังสือปฐมกาล เขาพูด ว่าเขาได้เรียนรู้คำสอนฝ่ายวิญญาณอย่างลึกซึ้งของพระเจ้าและแสดงความขอบคุณ

ผมต้องการให้ความรู้ความจำจำนวนมากขึ้น ไปถึงความรอดผ่านทางหนังสือพิมพ์มันมินที่บรรจิวาดิเอาไว้และผมเผยแพรข่าวดีนี้ออกไปด้วยความชื่นชมยินดีทั้งในยามที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส ฮาเลลูยา

หลังจากผมเข้าทำงานในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ผมเครียดมากเนื่องจากงาน สิ่งนี้ทำให้ผมเกิดอาการวิตกกังวลอย่างหนัก โรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง และมีเสียงกังวานในหูของผม วันหนึ่งผมเห็นหนังสือพิมพ์มันมินเสียอยู่ในช่องประตูบานของ เพื่อนบ้านผม ผมหยิบหนังสือพิมพ์มันมินขึ้นมาอ่าน มีรายงานถึงการรักษาโรคมามากมายที่เกิดขึ้นผ่านทางน้ำจืดแห่งเมือง มวาน ผมประหลาดใจมากและโทรศัพท์ไปยังคริสตจักรตามหมายเลขที่เขียนไว้ในหนังสือพิมพ์เพื่อขอทราบเส้นทางที่จะไปยังคริสตจักร จากเวลานั้นเป็นต้นมาผมเริ่มเข้าร่วมมัสการในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

ในคริสตจักรผมสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้อง ผมสามารถสัมผัสกับความรักของพระเจ้า ผมได้รับการฟื้นฟู สุขภาพขึ้นมาใหม่และไม่มีปัญหาในการทำงาน เวลานี้ผมทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอิร์นส์ แอนด์ ยัง โกลบอล ลิมิเต็ดซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการด้านวิชาชีพโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักร บริษัทนี้เป็นบริษัทตรวจ สอบบัญชีหนึ่งใน “สี่ยักษ์ใหญ่” ผมขอขอบคุณหนังสือพิมพ์มันมินที่ชี้แนะผมให้แก้ไขปัญหาเรื่องความป่วยไข้ของผม และเรื่องความห่วงใยอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน

“ผมได้รับการรักษาให้หายจากอาการวิตกกังวล โรคซึมเศร้า และเสียงกังวานในหูของผม”

มัตนายกคองโฮ คัง (วัย 41 ปี)
คริสตจักรเขต 10 ประเทศเกาหลีใต้



“ข้าพเจ้าคนพบคุณเจ้ใจไปสู่พระพรในหนังสือพิมพ์มันมิน”

หนังสือพิมพ์มันมินเป็นหนังสือพิมพ์ที่บรรจุพระคำแห่งชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอาไว้ ด้วยการอ่านหนังสือพิมพ์ ฉบับนี้ผู้คนจำนวนมากได้รับการรักษาให้หายโรคและได้รับคำตอและพระพรต่อไปนี้เป็นคำพยานบางส่วนของคนเหล่านั้น ขอให้เราถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าแห่งความรักผู้ทรงกระทำการเพื่อเขาด้วยการทำงานของพระวิญญาณของพระองค์



**“ฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการ
อ่อนเพลียและครอบครัวของฉันมี
สุขภาพดีและพระพรมากมาย”**

ภคินายิกาอวูโซยังนิม โอ (วัย 54 ปี)
คริสตจักรมันมินกวางจู ประเทศเกาหลีใต้

ในเดือนกุมภาพันธ์ 1992 ฉันคลอดลูกคนแรกของฉัน ไม่นานต่อมาฉันทนทุกข์กับภาวะ
บกพร่องที่ทำให้อ่อนกำลัง อยู่เป็นเวลาเจ็ดปี สิ่งที่เราอยากจะทำคือการที่ฉันต้องแบกรับหนักก่อน
ใหญ่เอาไว้เนื่องจากสามีของฉันไปทำขอตกลงค้า ประกันและมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เงินเดือน
ของเขาไม่พอจ่ายแม่กระทั่งดอกเบี่ย

ในเดือนเมษายน 1999 ฉันพบหนังสือพิมพ์มันมินฉบับหนึ่งวางอยู่หน้าบ้านของฉัน
หนังสือพิมพ์ฉบับนั้น โฆษณาเกี่ยวกับการประชุมฟื้นฟูสุขภาพของ ดร. แจร์อ็อก ลีศิษยาภิบาลอาวุโส
ของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ในเดือนพฤษภาคมฉันเขา ร่วมในการประชุมและได้รับการรักษา
ให้หายจากอาการอ่อนเพลียทั่วทั้งร่างกายของฉัน

ลูกๆ ของฉันมักบ่นบ่อยครั้ง แต่นับตั้งแต่ที่ฉันได้พบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่และ
ลูกๆ ได้เริ่มชีวิตคริสเตียนพวกเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับการรักษาจากแพทย์เลย สามีของ
ฉันเป็นคนสุภาพและสัจซื่อ ในเดือนมกราคม 2015 เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้า
แผนกในบริษัทของเขา

ในปี 2004 ผมเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรแห่งหนึ่งในเมืองแดโจน ในขณะที่เดินทางกลับจาก
การเยี่ยมชมสมาชิก ของคริสตจักรผมพบหนังสือพิมพ์มันมินฉบับหนึ่งที่วางในห้องพักของผม ใน
ส่วนของคุณพยาน คุณคนเป็นพยานถึงการหายจากโรคของเขาคือไม่ทางรักษาให้หายด้วยการอธิษฐาน
ผมประหลาดใจมาก ผมเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคริสตจักร มันมินเซ็นทรัล (www.manmin.org) และ
ได้รับพระคุณมากมาย ในขณะที่ฟังบทเรียนจากหนังสือปฐมกาลของ ดร. ลีผมรู้สึกถึงกับคำสอนฝ่าย
วิญญาณที่เปิดเผยถึงความลึกซึ้งของการทรงสร้าง

หลังจากนั้นผมเดินทาง ไปเยี่ยมคริสตจักรและซื้อหนังสือของท่านเรื่อง “สาส์นจากกางเขน”
“สวรรค์” และ “นรก” ผมซื้อ เทปคำเทศนาของท่านเรื่อง “ระดับแห่งความเชื่อ” “โลกของวิญญาณ
ชั่ว” และ “พระเจ้าทรงวัดความเชื่อของเรา” ด้วยเช่นกัน ผมศึกษาสิ่งเหล่านั้นด้วยใจรอนรน ผมได้รับ
พระคุณจากคำเทศนาเหล่านั้นทั้งหมดและความหิวกระหายฝ่าย วิญญาณของผมได้รับการตอบสนอง
ในที่สุดผมได้รับการชี้นำให้มายังคริสตจักรและผมกำลังรับใช้ในฐานะผู้ช่วยศิษยาภิบาลคนหนึ่ง
ของคริสตจักร ผมรัก หนังสือพิมพ์มันมินที่ช่วยให้ผมพบกับคุณเลี้ยงที่แท้จริง



**“เมื่อเห็นพันธกิจที่เต็มไปด้วย
ฤทธิ์อำนาจ ผมค้นพบแนวทางที่
จะเป็นศิษยาภิบาลที่แท้จริง”**

ศิษยาภิบาลชินยูน มุน (วัย 62 ปี)
ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรเขต 15
ประเทศเกาหลีใต้



**“ฉันพบกับพระเจ้า ผูก รง
พระชนมายุผ่านหลักฐาน
ชัดเจนที่ไม่อาจโต้แย้งได้”**

ภคินายิกาชี ฮารา (วัย 52 ปี)
คริสตจักรมันมินอิดะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อฉันไปคริสตจักรมันมินอิดะครั้งแรกฉันได้รับหนังสือพิมพ์มันมิน มีคำพยานหนึ่งที่ดึงดูดความ
สนใจของฉัน นั่นคือคำ พยานของภคินายิกาคูมาโกะ โซโนโกะ เธอเป็นมะเร็งรังไข่ที่แพร่กระจาย
ไปทั่วเยื่อช่องท้องของเธอ สำหรับเธอการ ผ่าตัดเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมาย สิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการ
บำบัดรักษาเพื่อต่อต้านมะเร็ง ในสถานการณเช่นนี้เธอเดินทาง ไปพบ ดร. แจร์อ็อก ลีที่เกาหลีพร้อมกับ
เงินถวายเหมือนกับที่นางอามาน ได้อำนาจในพระคัมภีร์ หลังจากรับเอาคำอธิษฐานของ ดร.ลีแล้วเธอได้รับ
การรักษาให้หายอย่างสมบูรณ์

พูดตามจริงแล้วฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการกระทำความดี แต่ความสงสัย
นั้นหายไปเมื่อฉันพบ กับคนที่ให้คำพยานและได้อินเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอ จากนั้นพระคุณ
อย่างมากก็หลังไหลมาเหนือฉัน ฉันเคย ได้อินถึงการรักษาโรคมามากมายที่สำเร็จผ่านทาง ดร.ลี แต่เมื่อ
ฉันได้พบกับบุคคลตัวจริงและรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับบาง ในประเทศญี่ปุ่น สิ่งนี้ทำให้ฉันได้รับความเชื่อ
หนังสือพิมพ์มันมินทำให้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและเขาใจพระองค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ฉัน ไม่มี
ความรู้เรื่องนี้เลย ฉันตัด สิ้นใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์

ฉันและสามีได้รับหนังสือพิมพ์มันมินทุกสัปดาห์ที่ซึ่งเป็นที่สูงบนภูเขาในจังหวัดกวางจู เมื่อ
เราได้รับหนังสือพิมพ์ เราจะคิดถึงลูกชายและลูกสาวของเราที่เขารวมนมัสการในคริสตจักรมันมิน
เซ็นทรัล เราอ่านหนังสือพิมพ์ด้วยความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาประหลาดใจและชอบพระคุณเมื่อ
เราอ่านคำพยานของคุณคนจำนวนมากที่ได้รับการรักษาให้ หายจากโรคต่างๆ โดยคำอธิษฐานของ ดร.ลี

ในเดือนเมษายน 1996 ลูกสาวของฉัน (ภคินายิกายังซุก จู) พบหนังสือพิมพ์มันมินอยู่บนถนนและ
หยิบหนังสือพิมพ์ นั้นขึ้นมาอ่าน หลังจากอ่านแล้วเธอได้เดินทางไปร่วมการประชุมฟื้นฟูสุขภาพของ ดร.ลี
และที่นั่นเธอได้รับการรักษาให้ หายจาก โรคหูชั้นกลางอักเสบที่เธอเคยเป็นมา 20 ปี

นอกจากนี้พวกเขาอ่านหนังสือบันทึกคำพยานของ ดร.ลีเรื่อง “ลึมรตชีวิตนี้รันครก่อนความตาย”
ข้าแล้วข้าอีกจนหนังสือ เล่มนั้นหมดสภาพเนื่องจากเราได้รับการสัมผัสอย่างมาก ทุกวันนี้เราอ่าน
หนังสือเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” และเรา ครูายการ โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ซึ่งทำให้ความเชื่อของเราเพิ่มพูน
ขึ้น พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้า แห่งความรักอย่างมาก



**“ฉันมีความสุขและ
เป็นสุขอยู่ มอเพราะ
ข่าวเรื่อง ‘คำตอและ
พระพร’”**

ภคินายิกายุงซุก จุง (วัย 59 ปี)
จังหวัดกวางจู ประเทศเกาหลีใต้

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียน
ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์
เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดย
เครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G
รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006
คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือิ่ง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วนอน)
jaewon 7700@hanmail.net